



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565

เรื่อง

1. ข้าวโพดซื้อปขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ
2. 'บีกคอร์ป'ลุยแพลตฟอร์ม
3. ป้ายฟรีกระบี่รับ'บีกป้อม' 'หน้อย'จ่อ หน.ไทยสร้างไทย
4. ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือค้าข้าวข้ามวิกฤตจัดทัพสาขาลงพื้นที่ดูแลครบวงจร
5. 'เฉลิมชัย'ชงตั้งปลัดเกษตรฯ6ก.ย.
6. 'มนัญญา'หนุนสหกรณ์เลี้ยงแพะแก้หนี้สินเกษตรกรรายบางมูลนาก
7. สั่งดำเนินคดีสวมสิทธิทุเรียนส่งออกจีน
8. ส.ป.ก.แจงปมเหมืองทองใน5จังหวัด
9. ธกส.จัดไป 1.2 หมื่นล้าน ช่วยลูกค้าสู้น้ำท่วม!
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. 'Bangkok Goals on BCG' เป้าหมายฟื้น ศก.เอเปคอย่างยั่งยืน
12. กวก. นครสวรรค์ 1 อ้อยโรงงานพันธุ์ใหม่

สื่อ

เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ดอกเบี๋ยธุรกิจ
มติชน
แนวหน้า
เดลินิวส์
แนวหน้า
ดอกเบี๋ยธุรกิจ
เดลินิวส์
มติชน
ไทยรัฐ

ข้าวโพดซื้อปขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ

นางอังกณา พุทธิศรี ผู้อำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท

(สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)

เปิดเผยถึงผลสำเร็จการรวมกลุ่มของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดซื้อป ตำบลหัวลำ อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี ในการปลูกข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักและนำไปผลิตเป็น “ข้าวโพดซื้อป” จำหน่ายแบบครบวงจรเพื่อส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางกลุ่มได้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านองค์ความรู้ของสมาชิกและเกษตรกรเครือข่าย การนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด

ด้านราคาเฉลี่ยในรอบปี 2564 ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรในรูปแบบการสับบด (ข้าวโพดซื้อป) เฉลี่ยอยู่ที่ 1.41 บาท/กิโลกรัม สำหรับการส่งจำหน่ายของกลุ่มจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบบรรจุถุงราคาถุงละ 55 บาท (ถุงขนาด 25 กิโลกรัม) และแบบอัดเป็นก้อนพร้อมแกลบพลาสติก ราคาตันละ 2,700 บาท มีขนาด 70 กิโลกรัม และ 400 กิโลกรัม โดยผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่ทำ MOU และผลผลิตอีกร้อยละ



30 ส่งออกตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และเกาหลีใต้ จำหน่ายรูปแบบก้อนขนาด 400 กิโลกรัม โดยขนส่งทางเรือ นอกจากนี้ยังมีประเทศจีนและประเทศเวียดนามให้ความสนใจและได้ติดต่อทำการซื้อขายกับทางกลุ่มมาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับด้านของคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพก่อนส่งออกสินค้าทุกครั้ง ทางกลุ่มจะนำข้าวโพดซื้อปที่ผ่านการหมักแล้ว 21 วัน ไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบหาสารพิษตกค้างโดยส่งไปตรวจสอบที่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ซึ่งเป็นรายการทดสอบขอบข่ายการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่า

เป็นจุดแข็งของทางกลุ่มในด้านของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง โดยระยะต่อไปทางกลุ่มมีแผนที่จะเพิ่มเครือข่ายสมาชิก ขยายพื้นที่เพาะปลูก และเพิ่มด้านของเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในวัตถุดิบอาหารโคเนื้อ ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ขณะที่การผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักมีอายุการเก็บเกี่ยว 70-85 วัน ซึ่งมีอายุน้อยกว่าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปกติ และเพาะปลูกได้ 3 ครั้ง/ปี และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วสามารถนำมาหมัก หรือที่เรียกว่า “ข้าวโพดซื้อป” เป็นการเพิ่มมูลค่าของ



ผลผลิต เนื่องจากเป็นที่นิยมนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นอาหารผสมสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า อาหารTMR หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตข้าวโพดซีลอป สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดซีลอปตำบลหัวลำ เลขที่ 210 หมู่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี หรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่ นางสุรียา เลิศสรานนท์ ประธานกลุ่ม โทร. 09-3321-4591 และ 08-1649-9440”.

ปตท.รุกตั้งโรงงาน'โกลบอล สเกล' - 'ซีพีเอฟ'เดินเครื่องผลิตปี 66

'บิกคอร์ป'ลุยแพลนต์เบส

'แพลนต์เบส' อาหารแห่งอนาคต

เนื่องจากพืช
รสชาติ สีสันสดชื่นจริง

สินค้ารูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
เช่น อาหารทะเลจากพืช

ปัจจัยหนุนแพลนต์เบส

ตลาดอเมริกาเหนือ

- ผู้บริโภคให้ความสำคัญอาหารที่อุดมโปรตีน
- ห่วงใยสุขภาพมากขึ้น
- อุตสาหกรรมอาหารทรงใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า
- มีการลงทุนแพลนต์เบสมากขึ้น

ตลาดจีน

- โควิด-19
- ความตื่นกลัวปัญหาสุขภาพ

ตลาดเอเชียแปซิฟิก

- ยอดบริโภคไอทีใหม่มากขึ้น
- ความร่วมมือระหว่างบริษัทอาหารในและต่างประเทศ
- รัฐบาลเพิ่มลงทุนวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
- ผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาในตลาดมาก
- ร้านอาหารร่วมเพิ่มขึ้น
- เมืองขยายตัวเร็ว
- ยืนยันท่ามกลางพื้นที่รายได้เพิ่มขึ้น
- กระแสรักถึงประโยชน์ของอาหารอุดมโปรตีน

มูลค่าตลาดปี 2564

37,460 ล้านดอลลาร์

แนวโน้มมูลค่าตลาดปี 2565-2575

ขยายตัว 12.4%

95,520 ล้านดอลลาร์

อาหารแพลนต์เบส

อาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกทำให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืชที่โปรตีนสูงมีวัตถุดิบ เช่น ถั่ว เท็ด สาหร่าย อัลมอนต์



วิสัยทัศน์

การรับประทานอาหารมีสวัสดิประโยชน์แก่สังคมเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ไม่บริโภคอาหารทุกชนิดที่เขี่ยทิ้งแล้ว เช่น แคมป์ ชีส ไข่ นม

การลงทุนของผู้ประกอบการไทย

กลุ่ม ปตท.



อินโนบิก 50%

ตั้งบริษัทร่วมทุน NRPT

ขยายธุรกิจโปรตีนจากพืช



NRF 50%

ร่วมมือกับ Wicked Kitchen

แผนตั้งลิ้นค้าแพลนต์เบสที่มีส่วนแบ่งตลาดมากสุดในอังกฤษ เข้ามาเปิดตลาดไทย ก.ย.2565 จำนวนร้าน Top Super Market

CPF

แพลนต์เบส ตั้งโรงงาน จ.บุรีรัมย์ กำลังการผลิต 12,000 ตัน/ปี เต็มเครื่องผลิตภายในปี 2566 เพื่อส่งออกไปเป็นหลัก



เซลล์เบส

ลงนาม MRA กับบริษัทสหรัฐและอิสราเอล หากขยายลงทุนในเอเชียต้องเลือก CPF เป็นพันธมิตร

มิตรผล

พัฒนาธุรกิจร่วมกับสคาร์คอป 'บิกคอร์ป' สร้างนวัตกรรมอาหาร ใช้ฐานลูกค้าของมิตรผล



เบทาโกร

พัฒนาธุรกิจร่วมกับสคาร์คอป สร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับอาหารแห่งอนาคต ตอบโจทย์สินค้าดีต่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม



“เบทาโกร”จับมือสตาร์ทอัพ เร่งนวัตกรรมโปรตีนจากพืช

กรุงเทพธุรกิจ • “บิกคอร์ป”ลุยธุรกิจ

อาหารแห่งอนาคต กลุ่ม ปตท.ส่ง“อินโนบิก” ร่วมทุน“เอ็นอาร์เอฟ”ตั้งโรงงานแพลนต์เบส จับมือ Wicked แรนดัดตั้งอังกฤษ นำเข้าสินค้าเพื่อนำร่องตลาดไทย “ซีพีเอฟ”ตั้งโรงงานที่สมุทรสาคร เดินเครื่องปี 66 กำลังผลิต 1.2 หมื่นตัน “เบทาโกร”จับมือสตาร์ทอัพลุยนวัตกรรมแพลนต์เบส กระหวางเกษตรฯพร้อมหนุนเอกชนเต็มที่ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ตลาดโปรตีนจากพืชทั่วโลกกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของไทยเกาะกระแส“แพลนต์เบส” ด้วยการรุกตั้งโรงงานผลิตเพื่อป้อนตลาดในประเทศและส่งออกโดยเฉพาะตลาดส่งออกภูมิภาคอเมริกาเหนือที่เป็นตลาดสำคัญ

ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ตลาดเงินกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

นายบรรณิณ รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท.สนใจเข้าสู่ธุรกิจอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ในอีก 5 ปีข้างหน้าคนไทยที่มีอายุเกินกว่า

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

บิกคอร์ป

60 ปีจะมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ความต้องการที่จะต้องใช้ยารักษา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเช่นเบาหวานหัวใจความดันจะมีมากขึ้น เช่นเดียวกับความต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรืออาหารที่จะต้องใช้ในการแพทย์กับผู้ป่วยที่มีความต้องการจะมีความขึ้น

ทั้งนี้ อินโนบิกจะเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้เพื่อให้เกิดการลงทุนในสาขาเหล่านี้ที่ถือเป็น New S Curve ที่สำคัญของอุตสาหกรรมในไทย โดยการลงทุนอาหารเพื่อสุขภาพได้ตั้งบริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (Nutra Regenerative Protein) หรือ NRPT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอินโนบิกและบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรตีน จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ถือหุ้น 100%

สำหรับบริษัท NRPT จะถือหุ้นร่วมกันระหว่างอินโนบิกและโนฟ ฟู้ดส์ ฝ่ายละ 50% เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชครบวงจร โดยตั้งเมื่อวันที่ 16 ส.ค.2564 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจโปรตีนจากพืช ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตที่จะเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทย รวมทั้งลดภาวะโลกร้อนได้โดย

ช่วงแรกได้จำหน่ายอาหารโปรตีนจากพืชที่ร้าน "alt. Eatery" ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 51 และอีกส่วนจำหน่ายในร้าน Texas Chicken นอกจากนี้เดือน ก.ย.2565 อินโนบิกได้ร่วมมือกับบริษัท Wicked Kitchen ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นระดับโลกที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในอังกฤษ ในการเข้ามาเปิดตลาดสินค้า Plant-based ในประเทศไทย โดยเริ่มจากการนำสินค้าของ Wicked Kitchen กว่า 17 SKU มาวางจำหน่ายใน Top Super Market ในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่นกว่า 50 สาขา สำหรับสินค้าของ Wicked Kitchen ที่จะนำเข้ามาเปิดตลาด Plant-based เช่น พืชชา โอ๊กครีม และของหวาน ซึ่งมั่นใจว่าจะตอบโจทย์กลุ่มผู้รักสุขภาพ เนื่องจากเป็นอาหารพร้อมทานที่ไม่มีไขมัน และคอเลสเตอรอลแต่อย่างใด

ปตท.ตั้งโรงงานโกลบอล สกอล

นายเกียรติมงคล ตั้งงานจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท NRPT กล่าวว่า แผนงานต่อไปของ NRPT คือ การตั้งโรงงานผลิตโปรตีนจากพืช ซึ่งถือว่าเป็นโรงงาน Plant-based 100% แห่งแรกเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ที่จะขยายตัวปีละ 12-15% จากตลาดที่มีมูลค่า 9,000 ล้านบาทในปัจจุบัน

ทั้งนี้ NRPT ได้มีข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ หรือ Plant & Bean (UK) สัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% ตามลำดับ เพื่อตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศไทย หรือ Plant & Bean (Thailand)

สำหรับโรงงานจะตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตปีละ 3,000 ตัน ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจระดับโลก โดยวางแผนที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกสัดส่วน 40-50% โดยต้นแบบของโรงงานแห่งนี้จะใช้เทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานของ Plant & Bean ที่เมืองบอสตัน ประเทศอังกฤษ โดยโรงงานที่ไทยจะเริ่มก่อสร้างเดือน ก.ย.2565 และจะเดินเครื่องการผลิตได้ไตรมาส 2 ปี 2566

"นอกจากโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานที่ผลิตเนื้อที่ชั้วัตถุดิบจากพืช 100% แห่งแรกของไทยยังสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชตรง

ความต้องการตลาดช่วยเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบซึ่งบริษัทพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่จะเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน เช่น พืชตระกูลถั่วทั้งถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือพืชอื่นที่ใช้ได้ โดยควบคุมคุณภาพไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของพืช GMO และรับซื้อในรูปแบบเดียวกับที่กาแฟ อเมซอนได้มีการส่งเสริมและได้รับผลสำเร็จมาก่อนหน้านี้"

"ซีพีเอฟ"เปิดโรงงานปี66

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ได้มีความพร้อมเพื่อรับมือกับเทรนด์อาหารแห่งอนาคต ทั้งในส่วนของโปรตีนทางเลือก (Plant-Based) และการผลิตเนื้อจากเซลล์ (Cell based) โดยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) กับบริษัทชั้นนำของสหรัฐและอิสราเอลหากต้องการขยายการลงทุนในเอเชียจะต้องเลือกซีพีเอฟ เป็นพันธมิตรในการร่วมลงทุน Cell based ส่วนแพลนต์เบส ซีพีเอฟได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียด โดยดูงานร่วมกับ 5 บริษัทชั้นนำที่ประสบผลสำเร็จในญี่ปุ่น สหรัฐ ฝรั่งเศสและไต้หวัน เพื่อเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุด และสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ จ.สมุทรสาคร กำลังการผลิตปีละ 12,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จกลางปี 2566 ลำช้าเล็กน้อยจากเดิมที่จะเสร็จในปี 2565 เพราะโควิด-19 โดยจะผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก

"ในระยะแรกอาหารจาก Cell based จะมาแรงกว่า Plant-Based เพราะผู้บริโภคที่คุ้นเคยกับเนื้อสัตว์นั้นการเปลี่ยนไปรับประทานเนื้อเลียนแบบนั้น จะทำให้รู้สึกถึงการเปรียบเทียบและคิดว่า Plant-Based คือพืชและรสชาติอร่อยสู้เนื้อไม่ได้ เมื่อรับประทานไปสักระยะ Cell based จะเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ตรงที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์แต่ได้ชิ้นเนื้อที่ตรงกับความต้องการ"

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า เทรนด์การรักสุขภาพของผู้บริโภคนั้น เป็นหลักสำคัญที่อุตสาหกรรมอาหารต้องให้ใส่ใจ เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านั้น โดยจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะทวนย้อนลง ดังนั้น 1 คำที่รับประทานเข้าไปต้องเติมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร

ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตของซีพีเอฟ จะให้ความสำคัญกับคุณภาพและความ

ปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันได้ยกระดับให้มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นด้วยการเพิ่มวิตามิน กว่า 17 ชนิดให้ไก่กิน โดยเชื่อว่าเมื่อไก่ได้รับสารอาหารที่ดีแล้ว โอกาสการเจ็บป่วยก็จะน้อย เติบโตได้ดี และเนื้อไก่จะมีคุณค่าทางอาหารที่ดีไปด้วย

เบทาโกรจับมือสตาร์ทอัพ

นายวิษณุ เต๋โพลีพิงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะมาก โดยหันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจอาหารต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม แต่พื้นฐานการผลิตที่ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องคือ คุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ เบทาโกรได้ติดตามเทรนด์อุตสาหกรรมใหม่ โดยทำการวิจัยร่วมกับสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับอาหารแห่งอนาคต เช่น โปรตีนทางเลือก อาหารเสริม ซึ่งเทรนด์เหล่านี้เชื่อว่าจะมาแน่นอน โดยจากการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดพบว่าตลาดโปรตีนทางเลือกในปี 2030 เทียบกับ 2035 จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 11% ของมูลค่าตลาดโปรตีนโดยรวม ในขณะที่ปริมาณสินค้าจะเพิ่มจาก 65 ล้านตัน เป็น 97 ล้านตันและมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 150,000 ล้านดอลลาร์ เป็น 290,000 ล้านดอลลาร์

"เบทาโกรสนใจการลงทุนด้านโปรตีนทางเลือกอยู่แล้ว โดยมองว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ตอบโจทย์ของตลาดในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้กลยุทธ์ของเบทาโกรคือ POWERING CHANGE คือสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น"

นอกจากนี้ เบทาโกรมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับการผลิตสุกร ไก่ไข่ไก่ และปลา พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบจัดการมาตรฐาน รวมถึงได้พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับบิโเลกทรอนิกส์ของเบทาโกร จากคิวอาร์โค้ดบนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้

มั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียม และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

“เบทาโกรนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของกลุ่มเบทาโกร ทั้งการใช้เทคโนโลยี IoT การใช้หุ่นยนต์ โดรน และไปโอเทคโนโลยีในการเกษตร ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมเกษตร”

‘เกษตร’หนุนผลิตัวตฤติบแพลนตเบส

กรุงเทพธุรกิจ ● นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สกต.) กล่าวว่า ทิศทางอาหารแพลนตเบส เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามมาตลอด และสนับสนุนผ่านงานวิจัยกลุ่มสตาร์ทอัพแต่ยังไม่แพร่หลาย เมื่อเทียบกับภาคเอกชนที่มีความตื่นตัวลงทุนและมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมากกว่า

ทั้งนี้ พัฒนาการของอาหารโปรตีนทางเลือกในอดีตจะเป็นตัวหุ้เลี้ยงแบบเนื้อสัตว์หรือการแปรรูปเห็ด ซึ่งส่วนใหญ่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคอาหารเจและมังสวิรัต แต่ปัจจุบันภาคเอกชนก้าวหน้าไปมากเป็นโปรตีนทางเลือกในเชิงดื่ม โรยหน้าอาหาร แต่งกลิ่นปรุงรส เปลี่ยนรูปลักษณะ ให้เป็นที่สนใจและรับประทานได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งพืชหลักที่นิยม คือ พืชตระกูลถั่วและเห็ด โดยส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว อยู่แล้วให้ขยายพื้นที่มากขึ้น และเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ให้สูงขึ้นซึ่งในส่วนของไทยที่มีความหลากหลายของพืชต่างๆ และเกษตรกรก็มีศักยภาพ จึงมีความพร้อมจะผลิตัวตฤติบป้อนให้โรงงาน

“กระทรวงเกษตรฯต้องเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรเรื่องมาตรฐานการผลิต เพราะไทยมีศักยภาพมากที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหาร และเป็นครัวของโลก แต่การผลิตต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ ในขณะที่ต้องพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐยังออกตัวช้าเรื่องแพลนตเบส แต่พร้อมจะให้การสนับสนุนภาคเอกชนอย่างแน่นอน”

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปกล่าวว่า กระแสรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรงทั่วโลก ส่งผลให้สินค้าอาหารแพลนตเบสเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโอกาสของไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปปลายน้ำ และมีความร่วมมือผลักดันของภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางของสินค้าแพลนตเบส หรือ เจย์บ์ ซึ่งเป็นโอกาสของเกษตรกร ภาคเศรษฐกิจและการส่งออก โดยทำให้เกษตรกรยกระดับรายได้ที่ยั่งยืนจากการปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ธัญพืช สาหร่าย เห็ด ผักผลไม้ สมุนไพร เครื่องเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าแพลนตเบส ที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกได้ และอาจต่อยอดผลิตแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ โดยสินค้าแพลนตเบสเป็นสินค้าที่รายเล็กและรายใหญ่เข้ามาแข่งขัน

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า สินค้าโปรตีนทางเลือกมีแนวโน้มความต้องการตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2565 มีมูลค่าตลาดราว 4.56 หมื่นล้านดอลลาร์ คาดว่าจะโตเฉลี่ยต่อปี 21% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในตลาดการส่งออกแพลนตเบสของไทย ซึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยกล่าวไว้ 5 เดือนแรกมีโปรตีนทางเลือกจากพืชมีมูลค่าการส่งออกราว 628.7 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 13.5% ดังนั้นทั้งปีคาดว่ามีมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์

ป้ายพรีบกระป๋รับ'บีกป้อม' 'หน้อย'จ่อ หน.ไทยสร้างไทย

ป้ายพรีบกระป๋รับ'บีกป้อม'

ผู้จัดการรายวัน360° - "รักษาการนายกฯ" ลงพื้นที่กระป๋รับวันนี้ จ.นครราชสีมา จัดสถานที่ต้อนรับ ขึ้นป้ายพรีบพื้นที่ "ชัยวุฒิ" ปลัดแม่แผ่นดิน "ลุงตู่-ลุงป้อม" เทหียวแน่น "โกคิน" แย้มประชุมใหญ่ "ไทยสร้างไทย" 9 ก.ย. เตรียมดัน "หญิงหน้อย" ขึ้น หน.พรรคพลังแผ่นดินนายกฯ **อ่านต่อหน้า | 4**

ผู้จัดการรายวัน360° - "รักษาการนายกฯ" ลงพื้นที่กระป๋รับวันนี้ จ.นครราชสีมา จัดสถานที่ต้อนรับ ขึ้นป้ายพรีบพื้นที่ "ชัยวุฒิ" ปลัดแม่แผ่นดิน "ลุงตู่-ลุงป้อม" เทหียวแน่น เชื้อ พช.บ.ภท.ภาคใต้เพิ่ม "พช.สงขลา" วางตัว 9 ว่าที่ผู้สมัครพร้อมชน พช.ภท. "โกคิน" แย้มประชุมใหญ่ "ไทยสร้างไทย" 9 ก.ย. เตรียมดัน "หญิงหน้อย" ขึ้น หน.พรรคพลังแผ่นดินนายกฯ

วันนี้ (4 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (5 ก.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะรักษาการแทนนายกฯ มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่ จ.กระบี่ โดยจะโดยสารเครื่องบินออกจากท่าอากาศยาน 2 บ.6 ดอนเมือง กทม.ในช่วงเช้า ก่อนไปรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งแผนการดำเนินการโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองแห่ง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยกรมชลประทาน ขณะที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะนำเสนอแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.บ้านสองแพรก และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำเสนอสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศเป็นต้น

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่หลายจุด อาทิ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน บริเวณลานหน้าศาลากลาง จ.กระบี่, เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จ.กระบี่) บ้านสองแพรก หมู่ 9 บ้านห้วยคลองไทย หมู่ 10 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 แก่ประชาชน และไปตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่าง



ต้อนรับ - เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.กระบี่ เร่งจัดเตรียมสถานที่ และติดตั้งป้ายไว้นัดต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการแทนนายกฯ ที่จะลงพื้นที่ จ.กระบี่ ในวันที่ (5 ก.ย.) เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 แก่ประชาชน

เก็บน้ำคลองแห่ง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ก่อนเดินทางกลับ กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศใน จ.กระบี่ เพื่อเตรียมการต้อนรับ พล.อ.ประวิตร เป็นไปคึกคัก โดยเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ และ ส.ป.ก.กระบี่ ได้เร่งจัดสถานที่ พร้อมติดตั้งป้ายไว้นัดต้อนรับ ในจุดที่ พล.อ.ประวิตร จะเดินทางไป และรายรอบเส้นทางที่เดินทางผ่านด้วย ทั้งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมต้อนรับ รวมทั้งกลุ่มประชาชนที่ได้รับการติดต่อรอนยีนหนังสือต่อ พล.อ.ประวิตร หลายกลุ่ม โดยมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด

ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ภาคใต้ กล่าวถึงการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร ที่ จ.กระบี่ ว่า เป็นกำหนดการเดิมในการติดตามโครงการที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งเรื่องที่ดินเรื่องแหล่งน้ำ การพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นภารกิจหลักในฐานะรองนายกฯ อยู่แล้ว ซึ่งการลงพื้นที่มีข้อดีคือการได้พบปะประชาชน เมื่อมีปัญหาได้มาหารือเรียนโดยตรง ในขณะที่มีข้อเสนอแนะก็รับฟัง และจะได้รับดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ซึ่งรัฐบาลก็มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ทุกจังหวัดทุกภูมิภาค ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เท่านั้น

"ท่านประวิตร เป็นคนแข็งแรง มีหัวใจที่มีความตั้งใจจะทำงานอยู่แล้ว และทำงานมาโดยตลอด ที่ผ่านมามาไม่ได้ลงพื้นที่เยอะ แต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี จึงต้องทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จะได้ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่" นายชัยวุฒิ กล่าว

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า รัฐบาลทำงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่งในพื้นที่ภาคใต้ ทุกจังหวัดมีการพัฒนาอย่างดีเยี่ยม เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย มีการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการไปในทิศทางเดียวกัน และในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็เชื่อมั่นว่า พรรคพลังประชารัฐมี ส.ส.สงขลาอยู่แล้ว 4 คน จะรักษาเก้าอี้ที่มีไว้ได้ และขยายฐานความนิยมเพิ่มเติมได้อีกจากผลงานที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาล

"คนปักษ์ใต้ยังรักทั้งลุงตู่ (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และลุงป้อม (พล.อ.ประวิตร) แฟนคลับลุงตู่ และลุงป้อม ยังเทหียวแน่น เชื่อว่าการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร จะได้รับการต้อนรับสนับสนุนจากพี่น้องกระบี่ และชาวใต้ เหมือนเช่นเคยอย่างแน่นอน" นายชัยวุฒิ ระบุ รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่า ในส่วนของ จ.สงขลา ซึ่งมี 9 เขตเลือกตั้ง



มีส่วนร่วม - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม Citizen Force เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง โดยมี นายธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ หัวหน้าทีมดิจิทัล และนายเจตต์ บัญชา อัจฉริยะ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย ร่วมแถลงข่าวด้วย

นั้น ขณะนี้ได้วางตัวที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลาครบทั้ง 9 เขต รวมถึง ส.ส.เดิมที่มีอยู่ 4 คนด้วย และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้ โดยทางพรรคมั่นใจว่า จะได้ที่นั่ง ส.ส.สงขลา เพิ่มเต็ม และเชื่อว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งมีทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ที่หวังช่วงชิงเก้าอี้ ส.ส.สงขลา ในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วย

อีกด้าน นายโกดิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยถึงการประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ที่โรงแรม เคเบงคัสยามพินาศ อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 7 ว่า เป็นครั้งแรกที่พรรคไทยสร้างไทยจะปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค โดยเลือกหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค รวมถึงตำแหน่งสำคัญต่างๆ โดยจะมีการเสนอชื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ประธานพรรค มาทำหน้าที่หัวหน้าพรรค พร้อมประกาศผลักดันให้คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นแคนดิเดตนายกคนที่ 1 ของพรรคด้วย

"วิกฤตบ้านเมืองในขณะนี้เราต้องการคนที่เสียสละ ถ้าคุณสมมติคนที่จะมาเป็นนายกฯ ในอนาคตต้องเป็นคนที่ประสบการณ์เข้าใจการบริหารราชการ เคยทำงานการเมือง คุณหญิงสุดารัตน์ จึงถือว่ามีคุณสมบัติสูงองมทั้งวิสัยทัศน์ และคุณวุฒิ อีกทั้งทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ซึ่งทุกคนรู้จักดี และยังสามารถรวบรวมคนมากมายหลากหลายทุกช่วงวัย ซึ่งเราทำงานกันแบบพี่น้องไม่ใช้นายกับลูกน้อง เชื่อว่าหากได้ คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นนายกฯ เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งและพาประเทศไปการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้" นายโกดิน กล่าว.

ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือลูกค้าก้าวข้ามวิกฤต จัดทัพสาขาลงพื้นที่ดูแลครบวงจร

ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือลูกค้าหลังเจอวิกฤตซ้ำซ้อน จัดทัพสาขา เข้าดูแลในพื้นที่แบบครบวงจร พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งเบาภาระหนี้ ชำระค่างวด ปรับโครงสร้างหนี้ โกงเกลี้ยหนี้ พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ ประสานเครือข่ายนำเทคโนโลยี-นวัตกรรมช่วยลดต้นทุน-สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งเติมสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน ช่วยลูกค้าฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาลูกค้าธนาคารต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงครามความขัดแย้ง ภาวะโลกร้อนที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ที่ต่อเนื่อง ทำให้รายได้เกษตรกรลดลง บางรายหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบจนเป็นภาระหนัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ธ.ก.ส. จึงได้กำหนดแนวทางการเข้าไปดูแลลูกค้า โดยให้ ธ.ก.ส. ทุกสาขามุ่งเน้นการออกแบง-การจัดการเชิงพื้นที่ “แก้หนี้ แก้จน” D&MBA : Design & Manage by Area ภายใต้แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยคนในชุมชน และเน้นการเชื่อมโยงกับหัวขบวนตามแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิต การจ้างงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ

โดยเจาะลึกไปที่ Problem Based : ปัญหา/ความต้องการ โดยศึกษาสาเหตุที่แท้จริง เรียงลำดับความสำคัญของปัญหา กำหนด

แนวทางแก้ไขโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง Possibility : ความเป็นไปได้/สมเหตุสมผล Potential : ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ชุมชนที่เป็นเป้าหมาย จะต้องมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนงานตามแนวทางที่ได้กำหนดร่วมกันของคนในชุมชน เช่น ความพร้อมของผู้นำหรือแกนนำชุมชน หัวขบวนขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน เป็นต้น Participation : เน้นการมีส่วนร่วมคนในชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายทางสังคม ให้การสนับสนุนการพัฒนา และ Purpose : เป็นเรื่องสำคัญ ที่คนในชุมชนได้รับประโยชน์ นี่คือหลักหรือแนวทางที่ผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. ทุกสาขาต้องไปออกแบบเพื่อเข้าไปดูแลและร่วมแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กับชุมชน

นายธนารัตน์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของเครื่องมือที่ ธ.ก.ส. เข้าไปสนับสนุน ประกอบด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะนี้ออกไปให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นภาระต้นทุนกับลูกค้าในช่วงการฟื้นตัว การมุ่งใจให้ลูกค้ารักษาประวัติการชำระหนี้ที่ดีไว้ โดยดูแลในเรื่องผลตอบแทน ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่คิดตามชั้นลูกค้าและการคืนเงินดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระผ่านโครงการชำระค่างวด จำนวน 2,000 ล้านบาท ให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ถึง 31 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ยังมีการดูแลภาระหนี้สินเดิม เพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้ได้ตามศักยภาพ การไกล่เกลี่ยหนี้ การจัดทำคลินิกหมอหนี้ เพื่อลดหนี้ครัวเรือน การให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ ทั้งหมดนี้และนอกระบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ เช่น การให้ความรู้ด้าน Financial Literacy/Digital Literacy การร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะ ทั้งอาชีพเดิม อาชีพเสริม อาชีพใหม่ การปรับเปลี่ยนการผลิต ไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้า เป็นต้น

ขณะเดียวกันได้มีการเติมสินเชื่อใหม่ ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายและการลงทุน เช่น สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย 4% สินเชื่อแฟรนไชส์ สินเชื่อ Green Credit สินเชื่อ Contract Farming อัตราดอกเบี้ย MRR สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01% เป็นต้น การสนับสนุนช่องทางด้านการตลาดในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น



ดอกเบี๋ยธุรกิจ

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดเงิน

วันที่: จันทร์ 5 - อาทิตย์ 11 กันยายน 2565

ปีที่: 30

ฉบับที่: 1544

หน้า: 12(บนซ้าย), 11

Col.Inch: 111.97 Ad Value: 167,955

PRValue (x3): 503,865

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือค้าข้าวข้ามวิกฤตจัดทัพสาขาลงพื้นที่ดูแลครบวงจร

เป็นตลาดในระดับท้องถิ่น ตลาด Modern trade ตลาด e-Commerce ควบคู่การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สงเคราะห์ชีวิต กองทุนทวีสุข กองทุนเงินออมแห่งชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าว ธ.ก.ส. ยึดหลักการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่เน้นหนักในด้าน BCG Model เพื่อก้าวสู่การพัฒนาในระดับสากลตามแนวทาง SDG โดยขับเคลื่อนผ่านชุมชนต้นแบบที่ธนาคารได้พัฒนาไว้แล้ว จำนวน 7,927 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืน ทั้งมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี อาทิ การปรับเปลี่ยนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมการปลูกพืชที่สร้างมูลค่าสูง การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนไม่มีค่า ส่งเสริมการตลาดเฉพาะ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนท่องเที่ยว

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ

ผ่านการแปรรูปผลผลิต วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี และมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เกษตรหัวขบวนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่พร้อมนำความรู้และประสบการณ์กลับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจที่บ้านเกิดผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพและสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี วงเงินรวม 90,000 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการดำเนินงานและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก BCG ด้วยการทำเกษตรแบบอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR-(0.5-1) ต่อปี เป็นต้น

สำหรับกลุ่มทัศนชน ปาล์ม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการหัวขบวนในโครงการการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจน้ำมันปาล์มครบวงจร โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต มีการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ พันธุ์ดามิ พันธุ์ในจีเรียแบล็ค พันธุ์ไกลเด็นเทอเนอรา และพันธุ์ลาเม่ จนถึงการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพื่อจำหน่ายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และการใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิง เป็นจุดรับซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาดเพื่อนำไปสกัดและจำหน่าย ซึ่งหลังจากกระบวนการสกัดน้ำมันแล้ว มีการนำเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการลดปริมาณของเสีย (Zero Waste) และส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับ

อ่านต่อหน้า 11

ต่อจากหน้า 12

ธ.ก.ส.

สภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาปัจจัยในการเติบโตจากสภาพอากาศ ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว และพร้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพลูกค้า โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เข้าไปเติมองค์ความรู้ ทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ที่เน้นสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกรในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ดอกเบ็ญจบุรีทอง

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดเงิน

วันที่: จันทร์ 5 - อาทิตย์ 11 กันยายน 2565

ปีที่: 30

ฉบับที่: 1544

หน้า: 12(บนซ้าย), 11

Col.Inch: 111.97 Ad Value: 167,955

PRValue (x3): 503,865

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือลูกค้าชาวมวิฤตจัดทัพสาขาลงพื้นที่ดูแลครบวงจร

มาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มรายได้
ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังเป็นหัว
ขบวนที่ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยการ
สนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปแบบของเกษตร
แปลงใหญ่และบริหารจัดการแผนการผลิตที่
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ทำให้เกษตรกรมีตลาดรองรับในการจำหน่าย
ผลผลิต มีรายได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ยัง
จัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรในราคา
ต้นทุน ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต
เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไป
สู่วิถีเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อ
ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและสร้างความยั่งยืน
ให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย ●

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 5 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16248

Col.Inch: 11.49 Ad Value: 13,788

หน้า: 15(บนขวา)

PRValue (x3): 41,364

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' ชงตั้งปลัดเกษตรฯ6ก.ย.

'เฉลิมชัย' ชงตั้งปลัดเกษตรฯ6ก.ย.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทดแทนตำแหน่งที่ว่างว่า มีข้าราชการที่เกษียณอายุรวม 12 คน ซึ่งตำแหน่งที่หลายคนจับตามองเป็นพิเศษคือตำแหน่งปลัดกระทรวง ซี11 ที่ป็นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวง จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยมีข้าราชการระดับ ซี10 ทั้งอธิบดี ผู้ตรวจราชการ และรองปลัดหลายคนที่มีคุณสมบัติขึ้นมานั่งตำแหน่งปลัด ประมาณ 13 คน และในจำนวนนั้น มี 3 คน ที่มีรายชื่อผ่านอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อกพ.) ของกระทรวงเกษตร และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยครั้งนี้จะมีการเสนอชื่อให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร พิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 6 กันยายนนี้ พิจารณานอมนัด สำหรับรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก 3 คน ได้แก่ 1.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 2.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ 3.นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

'มัญญา'หนุนสหกรณ์เลี้ยงแพะ แก้หนี้สินเกษตรกรชาวบางมูลนาก

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มแพะ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ โดยมี นายรัชชชัย เลี้ยงประเสริฐ รอง ผวจ.พิจิตร น.ส.เบญจทิพย์ อ่ำดิษฐ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ว่าได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ สร้างอาชีพที่มั่นคง และมีความเข้มแข็ง ซึ่งจาก

ภาวะภัยพิบัติต่างๆ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหา การทำเกษตร จึงส่งเสริมให้หันมาทำอาชีพเสริม หลังการทำนา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน สังกัด ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะสร้าง รายได้ เนื่องจากเป็นสินค้าคู่สัตว์ทางเลือกที่นำ

สนใจ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ปัจจุบัน ได้รับความนิยมเลี้ยงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับการค้าและบริโภค เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและ ให้ผลตอบแทนเร็ว



สนับสนุน : น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มแพะ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก พร้อมสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงแพะเพราะให้ ผลตอบแทนเร็ว ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 5 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15103

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 56.09

Ad Value: 70,112.50

PRValue (x3): 210,337.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'มณัญญา'หนุนสหกรณ์เลี้ยงแพะแก้หนี้สินเกษตรกรชาวบางมูลนาก

ทั้งนี้ จ.พิจิตร ถือเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวอันดับต้นๆ ทางภาคเหนือ แต่ในพื้นที่อ.บางมูลนาก เกษตรกรบางส่วนสามารถทำนาได้เพียงปีละครั้ง เนื่องจากภาวะขาดแคลนแหล่งน้ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอ และก่อให้เกิดหนี้สินระยะยาว ในปี 2560 สหกรณ์ฯ จึงดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงหลังฤดูทำนา แก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อจัดเตรียมโรงเรือน จัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะ และอาหารสัตว์ รวมทั้งจัดหาตลาดให้แก่สมาชิก อีกทั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตรสอนแนะนำการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิตแก่สมาชิก และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ให้การสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์ การอภิบาลและการเลี้ยงดูแพะ

“กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับ

ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาหนี้สิน ซึ่งทำให้สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะร่วมกับการทำการเกษตรหลักด้วย จะทำให้สามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกอีกทางหนึ่ง เห็นได้จากเดิมสมาชิกมีภาระหนี้สินจำนวนมาก แต่เมื่อหันมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม ก็ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากการเลี้ยงแพะเนื้อแล้ว ก็ต้องส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์แพะให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมอาชีพอื่นๆ อาทิ การเลี้ยงแพะนม การปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ซึ่งก็จะมีส่วนช่วยให้สมาชิกมีความกินดี อยู่ดีมากยิ่งขึ้น” น.ส.มณัญญา กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบเครื่องเวชภัณฑ์พันธุ์แพะเลี้ยงสัตว์แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนได้ให้อาหารแพะของสมาชิกสหกรณ์ พร้อมพบปะและให้กำลังใจสมาชิกผู้เลี้ยงแพะของสหกรณ์ ที่บ้านโพธิ์แดน ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ส่งดำเนินคดีสวมสิทธิทุเรียนส่งออกจีน

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบให้ด่านตรวจพืชเชียงใหม่ของ จ.เชียงใหม่ และด่านตรวจพืชจันทบุรีแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดกับบริษัทผู้ส่งออก และโรงคัดบรรจุหรือคลังในจังหวัดจันทบุรี 1 แห่งที่ร่วมกันนำเอกสารรับรองแปลงสวนทุเรียนจีเอพี (GAP) ของเกษตรกรมาสำแดงเท็จต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบอนุญาตส่งออกทุเรียนไปจีนเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง

สองด่านได้ประสานกันและตรวจสอบพบทุเรียนที่รวบรวมเตรียมส่งออกไปจีน มีแมลงศัตรูพืช มีโรคพืช ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. กักพืช ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศ รวมถึงตรวจพบเจ้าของแปลงไม่ได้ขายทุเรียนลดดั่งกล่าว

“ด้านทั้งสองแห่งจึงยังไม่มีการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบอนุญาตส่งออกไปจีนแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ให้นโยบายกับกรมวิชาการเกษตรมาตลอดเรื่องความเข้มข้นในการตรวจจับทุเรียนสวมสิทธิ เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของทุเรียนไทย ซึ่งทั้งรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญจะเห็นว่านอกจากมีมาตรฐานจีเอพี (GAP) แล้วยังได้สร้างจีเอพี พลัส (GAP Plus) ออกมาในช่วงวิกฤติโควิด-19 เพื่อรักษาตลาดทุเรียนไทยที่ส่งออกไปจีนรวมถึงนานาประเทศด้วย

โดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ จึงมีการหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานส่งออกร่วมกันจนเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นจะไม่ปล่อยปละนำหนึ่งตัวมาทำลายเศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศชาติ ทั้งนี้ให้มีการตรวจสอบย้อนหลังทุกด่านด้วยหากมีการส่งออกทุเรียน เนื่องจากขณะนี้แทบจะไม่มีผลผลิตออกมาแล้ว”

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรณีด่านตรวจพืชจันทบุรีได้รับแจ้งจากด่านตรวจพืชเชียงใหม่ให้ตรวจสอบสินค้าทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุแห่งหนึ่งของ จ.จันทบุรี โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (สวพ. 6) เพื่อร่วมตรวจสอบ โดยมีกรมตรวจศัตรูพืชเนอริไปจนถึงกลางตู้ แล้วนำกล่องทุเรียนมาตรวจสอบพบศัตรูพืช เพี้ยแป้งและราดำค่อนข้างเยอะ ทางด่านตรวจพืชจันทบุรีจึงไม่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ซึ่งจะมีผลให้ทางด่านเชียงใหม่ไม่ออกใบอนุญาตส่งออกให้ด้วยเช่นกัน.

ส.ป.ก.แจกปมเหมืองทองใน5จังหวัด

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากกรณีกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอให้เร่งตรวจสอบการเอากฎหมายป่าไม้ มาครอบงำไปบนที่ดินอยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้าน 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลพบุรี และสระบุรี) บนเส้นทางแร่ทองคำ ซึ่งตกอยู่ได้คำขอและอาชญาบัตรพิเศษ ของบริษัทเหมืองทองคำข้ามชาติ ที่ระบุว่าที่ดิน 5 จังหวัดดังกล่าว เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต่างชาติ จึงมีการตรวจสอบและขอชี้แจงว่าไม่เคยเห็นชอบให้มีการอนุญาตให้ทำการสำรวจหรือทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ ส.ป.ก.กับ บมจ.อัครา

ริชอสเซส แม่น้ำจังหวัดเดียว ซึ่งหากมีการดำเนินการจะต้องขออนุญาตจาก ส.ป.ก.ก่อน ทุกกรณี

ส่วนกรณีพื้นที่ 150,000 ไร่ ใน จ.ลพบุรี ที่อ้างว่ามีการนำกฎหมายป่าไม้ มาบังคับใช้ ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ ส.ป.ก.นั้น ข้อเท็จจริงไม่ใช่พื้นที่ ส.ป.ก.แต่เป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมป่าไม้ แต่เดิม (ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอเช่าจากกรมป่าไม้ เพื่อจัดตั้งนิคมสหกรณ์ชัยบาดาลและหมดสัญญาเช่าเมื่อปี 2560) และปัจจุบันกรมป่าไม้ กำลังนำมาดำเนินการให้สิทธิ์แก่ราษฎรในพื้นที่ในรูปแบบของ คทช.

นอกจากนี้ ยังมีกรณีชาวบ้านกล่าวอ้างว่ามีเอกสาร สค.1 มาตั้งแต่ปี 2495-

2498 และต้องการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถติดต่อขอเข้าสู่กระบวนการได้ที่สำนักงานที่ดิน จ.ลพบุรี เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ สามารถดำเนินการได้ โดยนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (กพร.จังหวัด) เพื่อพิจารณาออกเอกสารสิทธิต่อไป

“ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้คลายความวิตกกังวล โดยจะนำปัญหาไปปรึกษาท่าน รมว.เกษตรฯ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 5 จังหวัด ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด” เลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าว

ธกส.จัดไป 1.2 หมื่นล้าน ช่วยลูกค้าสู่น้ำท่วม! ■ รายละเอียด 50,000-500,000 บาท

ธ.ก.ส.แก้ปัญหาฉับไว ออก 3 มาตรการฉุกเฉิน บรรเทา เยียวยา และฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร-ลูกค้าที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมให้เงินกู้ใช้จ่ายเพื่ออุปโภค บริโภค รายละเอียดไม่เกิน 5 หมื่นบาท รวมวงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาชีวิต เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ทรัพย์สิน เครื่องมือเกษตรกร รายละเอียดไม่เกิน 5 แสนบาท เดือน...ระวังมิถุนายนพฤษภาคมประโยชน์ในช่วงวิกฤตโดยแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. แนะนำเกษตรกร-ลูกค้าที่มีปัญหาติดต่อที่สาขา ธ.ก.ส.โดยตรง หรือ โทร. Call Center 02-555-0555 ตลอด 24 ชม.

อ่านต่อหน้า 9

ธกส.จัดไป 1.2 หมื่นล้าน สมเกียรติ กิมาวหา

รองผู้จัดการและโฆษก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

★ตอนนี้ต่างจังหวัดหลายที่กำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วม

เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมอิทธิพลพายุหลาน พายุไต้ฝุ่นหมาฮ็อนทำให้เกิดวิกฤตจากภัยธรรมชาติในอีสานโคราชบุรีรัมย์ขอนแก่นช่วงกลางเดือนที่ผ่านมามีข่าวคราวที่พะเยาลำปางภาคกลางก็ถูกอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหมาฮ็อนสร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะพี่น้องชาวอุษรยา

ในส่วนนี้ธ.ก.ส.เตรียมมาตรการสำคัญ 3 ระดับ

ระดับแรกเราเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่เป็นลูกค้าเรา ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเป็นเรื่องฉุกเฉินและเร่งด่วน ธ.ก.ส.เร่งดำเนินการมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร โดยมีการมอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจลูกค้า และอุทกภัยที่มาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเฉพาะพี่น้องเกษตรกรอย่าง ธ.ก.ส.สาขาพะเยาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุนี้ท่วมสาขาก็ต้องดูแลสาขาคด้วย มีการนำถุงยังชีพเป็นกำลังใจไปมอบช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาเบื้องต้น

ในระดับถัดไปเป็นการเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือให้ถูกต้องถูกจุด การดำเนินงานแต่ละจังหวัดจะมิงงบประมาณเพียงพอเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรและลูกค้าเราในเรื่องมาตรการผ่อนปรนภาระหนี้สิน การผ่อนชำระจากกรณีประสบอุทกภัยก็ขยายออกไปไม่เกิน 12 เดือนโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยปรับ ไม่เป็นประวัติค้างหนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

นอกเหนือจากนี้เรามีมาตรการระดับ 3 หลังจากสำรวจแล้วถ้าพบความเสียหายเราจะเข้าไปฟื้นฟูให้กับลูกค้าของเรา ต้องนำเรียนผ่านไปถึงพี่น้องเกษตรกรและลูกค้าโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีซึ่งธนาคารกับรัฐบาลได้ณรงค์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต 2565 ก็จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันโดยมีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 98% ถ้าสำรวจความเสียหายแล้วก็คลายกังวลได้ถ้าความเสียหายเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ธนาคารจะเร่งประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชดเชยความเสียหาย

ก็จะเป็นมาตรการ 3 ระดับในระดับฉุกเฉิน ระดับบรรเทา การเยียวยา และการฟื้นฟูควบคู่กันไป

★ลูกค้าต้องมาติดต่อกับ ธ.ก.ส.อย่างไร

เรานึกไปถึงว่าถ้าประสบเหตุกรณีอุทกภัยมันกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวัน ธนาคารพร้อมที่สนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็น เราป้องกันไม่ให้พี่น้องเกษตรกรและลูกค้าเราไปก่อภาระหนี้สิน เซฟค่าใช้จ่าย

ดอกเบียร์ธุรกิจ

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 5 - อาทิตย์ 11 กันยายน 2565

ปีที่: 30

ฉบับที่: 1544

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9

Col.Inch: 95.34 Ad Value: 143,010

PRValue (x3): 429,030

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธกส.จัดไป 1.2 หมื่นล้าน ช่วยลูกค้าสู้หน้าท่วม!

ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เราเตรียมวงเงินนี้ให้รายละเอียดไม่เกิน 50,000 บาท กรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก ในเดือนที่ 7 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 จะเป็นสินเชื่อมาช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและลูกค้าของเรา

ส่วนสินเชื่อที่เข้ามาดูแลกรณีพี่น้องเกษตรกรและลูกค้าของเราเจออุทกภัยหนัก มีผลกระทบต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน มีค่าซ่อมแซม ค่าเครื่องมือเกษตรกรต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายทางธนาคารก็มีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน MLR-2 เพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรต้องกังวลใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่ารัฐบาลมอบหมายภารกิจนี้ให้ธ.ก.ส.ดูแลและช่วยเหลือเต็มที่

แต่ข้อควรระวังในยามวิกฤตคือเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาติดต่อพนักงานสาขาหรือแจ้งผ่านหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพราะหลายกรณีในยามวิกฤตจะมีผู้ไม่ประสงค์ดี มีมิฉฉฉเข้ามาสวมรอย เราไม่ต้องการให้มิฉฉฉเข้ามาหาประโยชน์ซ้ำเติมสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรและลูกค้าของเรา เดียวนี้มิฉฉฉทำเหมือนมากมีโลโก้สัญลักษณ์สร้างความเข้าใจผิด เข้ามาหลอกเงินในกระเป๋าพี่น้อง ไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการกู้เงิน สามารถช่วยเหลือการบริการสินเชื่อ หนักกว่านั้นมีเรื่องประกันภัยข้าวว่าสามารถเคลมประกัน แล้วใช้ช่องว่างของความไม่เข้าใจหาประโยชน์

วันนี้ธนาคารต้องย้ำเน้นว่าธนาคารไม่มีนโยบายการจ่ายสิน

เชื่อผ่านโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันต่างๆ ถ้าสนใจรายนิตเดียว พี่น้องเกษตรกรและลูกค้าที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้ว อยู่ในพื้นที่เราก็ออกไปบริการใส่เสื้อเขียวออกไปมีสัญลักษณ์ โลโก้ บัตรประจำตัวกรณีสงสัยติดต่อสอบถามกับพนักงาน ธ.ก.ส.ใกล้บ้านทุกสาขา ก็ให้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงที่ถูกต้อง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าพึงได้ ย้ำเน้นในกรณีที่มีหมายเลขแปลกๆ ติดต่อเข้ามาแสดงว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เล่นงานท่านแล้ว ต้องท่อง 3 คำให้ขึ้นใจ 1. อย่าโลก 2. อย่าเชื่อ 3. อย่าแชร์ต่อ

เราต้องการเห็นในภาวะวิกฤตน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ส่วนนี้ต้องขอบคุณรายการเขียนเศรษฐกิจให้ธ.ก.ส.มีช่องทางข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบันถูกต้องและข้อเท็จจริงผ่านไปยังพี่น้องเกษตรกรและลูกค้าเกษตรกรทั่วไป

★มีอะไรไปที่สาขาดีที่สุดใน

ถูกต้อง ส่วนนี้พนักงานธ.ก.ส. จะลงไปให้บริการในพื้นที่ชุมชน ไร่นา พนักงานธ.ก.ส.ซึ่งเป็นลูกหลานที่ไปให้บริการมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว สามารถสอบถามข้อมูลได้ และแวะเวียนมาที่สาขาได้ เรามี 1,200 สาขาทั่วประเทศ เข้ามาสอบถามก็จะได้ข้อมูลและข้อเท็จจริง

★สาขาของธ.ก.ส.ที่โดนน้ำท่วม ลูกค้าจะอย่างไรถ้าติดต่อไม่ได้

วันนี้สามารถต่อสายตรงมาที่ Call Center ธ.ก.ส. ได้ 24 ชั่วโมง หมายเลข 02-555-0555 กรณีเจอพนักงานธ.ก.ส.ในพื้นที่สามารถสอบถามพูดคุยกันได้ด้วยความเป็นกันเอง

เกษตรวันนี้..... ● ขอแสดง ปัญหาให้กับเกษตรกรตรงจุด พลิก
ความยินดีกับ กรมวิชาการเกษตร ที่ผล นวัตกรรมการผันสารแบบคานหัวฉีด
งานวิจัย “นวัตกรรมเครื่องผันสาร ของประเทศไทย แก้ปัญหาการ
ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุดแบบใช้แรง
ลม” ของนายยุทธนา ระบาดของหนอนกระทู้
เครื่องหาญชาญพงศ์ ข้าวโพดลายจุดกว่า 1 ล้าน
วิศวกรการเกษตรชำนาญ ไร่ทั่วประเทศ เป็นเครื่อง
การพิเศษ สถาบันวิจัย แรกที่ผลิตในประเทศไทย
เกษตรวิศวกรรม ที่ถือว่า ไทย โดยเครื่องผันสาร
รางวัลเลิศรัฐปี 2565 ประเภท แบบคานหัวฉีดชนิดใช้
นวัตกรรมการบริการจากสำนัก แรงแฉช่วยให้สามารถผัน
งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อายุ 7 วันจนถึงข้าวโพดติดฝัก..... ●
(กพร.)..... ● ชูจุดเด่นผลงานแก่ นายกะหล่ำปลี



'Bangkok Goals on BCG' เป้าหมายพื้น ศก.เอเปคอย่างยั่งยืน



ตามวัตถุประสงค์และสะท้อนความต้องการเฉพาะของเศรษฐกิจเอเปคทั้งหมด จึงได้มีการจัดประชุมขึ้นอีกครั้งในวันที่ 29 สิงหาคม เพื่อให้ผู้แทนเขตเศรษฐกิจต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างฉบับแก้ไขและนำความเห็นเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงร่างเอกสารเพิ่มเติม ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้นำเอเปคให้การรับรองในเดือนพฤศจิกายนต่อไป

นายธานีกล่าวว่า การประชุมซอม 3 ถือว่ามีความคืบหน้าซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมเอเปคซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในปีคือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.”

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (ซอม) ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญก่อนที่จะนัดถอยหลังไปสู่การประชุมผู้นำเอเปคในเดือนพฤศจิกายน เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างดี โดยที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆ ให้เกิดความคืบหน้า ก่อนที่จะนำเสนอผลประชุมที่ทำกันมาตลอดปีให้ที่ประชุมผู้นำเอเปครับรองในอีกราว 2 เดือนครึ่งข้างหน้า

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงการจัดทำเอกสาร “เป้าหมายกรุงเทพฯภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว” หรือ “Bangkok Goals on BCG Economy” ซึ่งจะเป็เอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคปีนี้ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของเอเปคในการก้าวไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม

เพื่อเป็นการเน้นถึงย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสังคมทั้งหมด ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจบีซีจีเติบโตอย่างแท้จริง ระหว่างการประชุมที่เชียงใหม่ในวันที่ 22 สิงหาคม ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเติบโตผ่านโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี โดยมีการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเงิน รวมถึงภาควิชาการ และเยาวชน ให้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จในการสร้างพันธมิตร และพลิกโฉมธุรกิจบนเส้นทางที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับวิธีการออกแบบนโยบายผสมผสานที่ถูกต้อง และทำให้เกิดระบบนิเวศที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจให้เอาชนะความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

นายธานีกล่าวว่า เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายกรุงเทพฯมีความเหมาะสม

●ส่งเสริมการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนทุกกลุ่ม

ที่ประชุมซอม 3 ได้มีการสานต่อผลความสำเร็จจากที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในประเด็นความตกลงเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP ที่ได้มีการนำมาหารือใหม่ในบริบทยุคหลังโควิด-19 โดยเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาแผนงานที่ครอบคลุมการค้าและการระดมทุนของ FTAAP เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคในเดือนพฤศจิกายน

แผนงานดังกล่าวจะรวมถึงโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ พุ่งเป้าไปที่การลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคซึ่งมีระดับการพัฒนาที่หลากหลาย ผ่านการแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อต่างๆ ภายใต้ 3 เสาหลักความร่วมมือ ประกอบด้วย การค้าการลงทุน นวัตกรรม และดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์บูรณาการ 2040

ขณะที่แผนงานหลายปีของ FTAAP ดังกล่าวจะสร้างกรอบการทำงานระยะยาวสำหรับเอเปค ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้

●ส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ

ที่ประชุมเอเปคในปีนี้ได้มีการดำเนินการในหลายขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน APEC Safe Passage Taskforce เพื่อส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนและการเชื่อมต่อกันใหม่ในภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีความต่อเนื่อง พื้นฟูการเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เขตเศรษฐกิจเอเปคได้หารือถึงการรับรองข้อเสนอการเดินทางที่

ปลดปล่อย รวมทั้งข้อริเริ่มของไทยในการสร้างพอร์ทัลข้อมูลการเดินทางของเอเปค ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ในเดือนกันยายนนี้ หลายเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เปรู และสิงคโปร์ ยังได้วางแนวปฏิบัติภายใต้ “หลักการโดยสมัครใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของใบรับรองการฉีดวัคซีน”

ที่ประชุมยังได้หารือกันความคิดริเริ่มใหม่และประเด็นต่อเนื่อง เช่น APEC Business Travel Card (ABTC) ให้ครอบคลุมกลุ่มคนหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลดปล่อยสำหรับลูกเรือและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ แม้ว่าการทำงานของ APEC Safe Passage Taskforce จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่เอเปคจะยังคงทำงานร่วมกันต่อไปภายใต้กลไกที่เหมาะสม ในการจัดการกับความท้าทายต่างๆ และสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือกับโรคระบาดอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

● ประชุมระดับรัฐมนตรี 4 สาขา

นอกจากการประชุมขอม 3 แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค 4 ด้าน ประกอบด้วย รัฐมนตรีด้านท่องเที่ยว ป่าไม้ สาธารณสุข และความมั่นคงทางอาหาร โดยในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งหมด ได้มีการเน้นย้ำถึงโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีว่าเป็นวิธีที่จะช่วยจัดการกับปัญหาอันแตกต่างกันที่ทั้งภูมิภาคต้องเผชิญ

ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ได้มีการหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาค ด้วยการปฏิรูปแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดนโยบายการท่องเที่ยวที่มีความครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้น มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขณะที่รัฐมนตรีด้านป่าไม้ได้ตอกย้ำว่า โมเดลเศรษฐกิจบีซีจีถือเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนที่มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปคเน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างนโยบายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดในอนาคต รวมถึงภัยคุกคามด้านสุขภาพอื่นๆ ผ่านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพ

ส่วนที่ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงด้านอาหาร เน้นย้ำความเร่งด่วนสำหรับเอเปคในการเปลี่ยนแปลงระบบด้านการเกษตร-อาหารอย่างยั่งยืนเพื่อรับประกันถึงความสามารถในการดำรงชีพของเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs)

ในหลายเดือนข้างหน้า ไทยยังจะเป็นเจ้าภาพประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคอีก 3 เวที ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าด้วยสตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการคลัง โดยการประชุมเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและเติบโตอย่างครอบคลุมด้วยการเสริมพลัง MSMEs และสตรี รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

นายธานีได้เน้นย้ำว่า ประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เอเปคตั้งไว้แต่แรกเริ่ม มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเกิดขึ้นของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และภัยคุกคามด้านสุขภาพอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีความท้าทายทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงที่ปรากฏขึ้น รวมถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ภัยคุกคามของความมั่นคงด้านอาหารและวิกฤตด้านพลังงาน

สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อ การขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ย้ำเตือนให้เราต้องเดินหน้าไปตามแนวทางที่วางไว้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม เอเปคต้องมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ที่ซึ่งธุรกิจและผู้คนของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมสำหรับการหยุดชะงักในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ มีการปรับตัวจนสามารถขាំทำลายอ้อยพันธุ์ ให้อ้อยโรงงานพันธุ์ใหม่ “กวก.นครสวรรค์” และนครราชสีมา ของประเทศ ปัจจุบันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนั้น นั้นได้นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 1” เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง นอกจากนี้ อ้อยโรงงานพันธุ์ยังเป็นสินค้าภาคเกษตรที่มีมูลค่าโดยรวมกว่า 2 แสนล้านบาท แวดล้อมยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พันธุ์อ้อยที่ พันธุ์แม่ Q78 และพันธุ์พ่อ CP68-588 จะช่วยยกระดับผลผลิตและเพิ่มรายได้

เลขให้ผลผลิตสูงมีผลผลิตลดลง”
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่าหลังจากศูนย์วิจัยพืชไร่ นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่

ลักษณะเด่นของอ้อยโรงงานพันธุ์ใหม่ ให้อ้อยเกษตรกร เพราะค่าความหวาน

กวก. นครสวรรค์ 1 อ้อยโรงงานพันธุ์ใหม่

ผลผลิตน้ำตาลมากกว่า 2 ใน 3 ส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศไทยหลายล้านบาท

ที่สำคัญอ้อยเป็นพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนอกจากการแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายแล้วยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายชนิด รวมทั้งนำไปต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

“การยกระดับผลผลิตและปริมาณอ้อยให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ปัจจุบันที่มีความสำคัญที่สุดคือ พันธุ์อ้อย แต่การปรับปรุงพันธุ์อ้อยต้องใช้ระยะเวลา 10-12 ปีจึงจะได้พันธุ์ดีและพันธุ์อ้อยที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบัน ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK92-110 เป็น



และพืชทดแทน หลังงาน ใช้เวลา มีความหวานสูงถึง 15.77 ซีซีเอส การปรับปรุงพันธุ์ สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 และพันธุ์ อ้อยมานาน 12 ปี ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตน้ำตาล ตั้งแต่ปี 2553 ล่าสุด เฉลี่ย 2.82 ตันซีซีเอส/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ให้ผลผลิตอ้อยไร่ละ 18.02 ตัน ทรงกอตั้งตรงสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนหรือใช้เครื่องจักร



ที่สูงถึง 15.77 ซีซีเอส จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลตอบแทนจากค่าความหวานที่เพิ่มขึ้น โดยค่าความหวานมาตรฐาน 10 ซีซีเอส และ 1 ซีซีเอสที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ได้ราคาเพิ่มอีก 6% ของราคาต่อตันอ้อย

เกษตรกรที่สนใจอ้อยพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ นครสวรรค์ โทร. 0-5624-1019.



พันธุ์ที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้พบความระบาดของโรคมากขึ้น ที่สำคัญการใช้พันธุ์อ้อยพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากศัตรูพืช

ชาติชาย ศิริพัฒน์